

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ “NGUỒN CỦA LUẬT TƯ – SỰ PHÁT TRIỂN MỚI Ở ĐÀI LOAN (TRUNG QUỐC) VÀ VIỆT NAM”

Trong 4 ngày từ 1/6 đến 4/6/2023, đoàn công tác của Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã đến thăm, làm việc và phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế cùng với hai trường đại học đối tác ở Đài Loan (Trung Quốc) là Trường Luật, Đại học Chung Cheng (CCU) và Trường Luật, Đại học Tunghai (THU). Đây là hai cơ sở đào tạo luật có uy tín cao ở Đài Loan, đã ký thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Luật, ĐHQGHN (Khoa Luật ĐHQGHN trước đây) từ năm 2017, trong đó có nội dung đồng tổ chức hội thảo khoa học thường niên ở Đài Loan và Việt Nam để tăng cường giao lưu, trao đổi học thuật giữa các học giả Đài Loan và Việt Nam nhằm thúc đẩy công bố quốc tế.

Ngày 1/6/2023, đoàn công tác tham quan Đại học Chung Cheng và có buổi gặp gỡ, trao đổi bên lề Hội thảo với GS. YAO Hsin-An - Phó Hiệu trưởng đồng thời là Trưởng Khoa Luật kinh tế và Luật tài chính, GS. JSENG Pin-Chieh - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu pháp luật Đông Á. Tại buổi gặp, PGS. TS. Nguyễn Thị Quế Anh đã giới thiệu với các giáo sư CCU về sự phát triển gần đây của Trường Đại học Luật, ĐHQGHN kể từ ngày 23 tháng 9 năm 2022 khi Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Quyết định số 1124/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Luật thành viên ĐHQGHN trên cơ sở Khoa Luật trực thuộc ĐHQGHN. Hai bên đã trao đổi về các cơ hội hợp

tác tiếp theo trên nhiều lĩnh vực như: Tiếp tục phối hợp tổ chức hội thảo khoa học; Xuất bản; Trao đổi học giả, trao đổi sinh viên; xếp hạng đại học v.v... Ngày 2/6/2023, Hội thảo khoa học quốc tế trong khuôn khổ Diễn đàn pháp luật Đài Loan – Việt Nam lần thứ 6 với chủ đề “Nguồn của luật tư – Sự phát triển mới ở Đài Loan và Việt Nam” đã long trọng diễn ra tại Hội trường của Trường Luật CCU kết hợp với trực tuyến qua nền tảng Google Meet. Tham dự Hội thảo có GS. SHENG Tzu-Lung - Hiệu trưởng Trường Luật, CCU, GS. LIN Geng-Schenq - Hiệu trưởng Trường Luật, THU, PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh – Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, ĐHQGHN và các giáo sư, phó giáo sư, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên

cao học của Trường Luật CCU, Trường Luật THU và Trường ĐH Luật, ĐHQGHN.

Trong quá trình chuẩn bị cho hội thảo, Trường Đại học Luật, ĐHQGHN đã nhận được sự đồng hành, phối hợp và hỗ trợ hết sức nhiệt tình và hiệu quả của Trường Luật, CCU và Trường Luật, THU, đặc biệt là GS. JSENG Pin-Chieh và GS. LIN Geng-Schenq.

Ngày 3/6/2023, đoàn công tác của Trường Đại học Luật, ĐHQGHN đến thăm Trường Luật, THU và tham dự tọa đàm “Pháp quyền và công nghệ” cùng các giáo sư của Trường Luật, THU và đại diện các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo ở Đài Loan. Tọa đàm do GS. LIN Geng-Schenq, Hiệu trưởng Trường Luật, THU chủ trì. [Xem thêm](#)

